



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๓

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๕๗๖๓

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๙

เรียน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ ก.ค.ศ เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. /ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า จะกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริต และสามารถวางแผนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในหน่วยงานของตนเอง และมีส่วนร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้มีการอบรมภาควิชาการสัปดาห์ละ ๑ วัน (ทุกวันศุกร์) และต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามวัน และเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๓๐/ว๐๐๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังแนบ

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้หน่วยงานนี้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สพ. ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ <http://ops.sueksa.go.th/> หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๕๗๖๕



สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐,

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๙
เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค / ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๓๐/ว๐๐๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า จะกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริต และสามารถวางแผนทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในหน่วยงานของตนเอง และมีส่วนร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้มีการอบรมภาควิชาการสัปดาห์ละ ๑ วัน (ทุกวันศุกร์) และต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามวัน และเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้หน่วยงานนี้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์ <http://ops.sueksa.go.th/> หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๖๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓